





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
20 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	
จัดหน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ thaipbs - นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า สร.มีมติเห็นชอบให้หน่วยบริการทั้งในสังกัดและนอกสังกัด จัดบริการวัคซีนโควิด 19 ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยเป็นการดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรม คร., สำนักงานมายกรุงฯ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 และประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รับประทานได้อย่างสะดวก ครอบคลุมยิ่งขึ้น	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
โรคไข้เลือดออก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, thebetter, newtv, thebangkokinsight, TNN, ฐานเศรษฐกิจ) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. กล่าวว่า สถานการณ์ไข้เลือดออกปีนี้พบผู้ป่วยสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 14 มิ.ย. 2566 พบผู้ป่วยแล้ว 21,457 ราย สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 3.3 เท่า กลุ่มอายุ 5-14 ปี มีอัตราป่วยสูงถึงร้อยละ 96.63 และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 19 ราย เตือนประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ หากมีไข้ ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ น้ำมูก และตรวจ ATK ไม่พบเชื้อโควิด 19 ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออก และรีบไปพบแพทย์ตรวจวินิจฉัยแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันการเสียชีวิต ส่วนเด็ก ๆ ที่ยังไม่สามารถบอกอาการของตนเองได้ผู้ปกครองต้องสังเกตอาการใกล้ชิด นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีห่วงใยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ซึ่งกรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าปี 2566 จะกลับมาระบาดอีกครั้ง ตามวงรอบของปีที่จะระบาด และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นสูงขึ้นทุกภาค ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นพ.สสจ.สงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก จ.สงขลา โดยตั้งแต่ต้นปีนี้มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง จึงประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งระดมทำภารกิจฉีดพ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลาย และรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านเรือนและชุมชนทุกสัปดาห์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออก	-
การตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพวัคซีน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สวท.91, thailandplus) - นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ เผยสถาบันชีวสถาบันชีววัตถุ ได้ให้การต้อนรับ Mrs.Alexandrine Maes และ Dr.In Yeong Hwang ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก ในโอกาสที่สถาบันชีววัตถุได้รับการตรวจประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพวัคซีน ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างความมั่นใจให้กับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลกมากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ฉีดวัคซีนในประเทศไทยขอให้มั่นใจในวัคซีนที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งมีการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสถาบันชีววัตถุมีความพร้อมในการเป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงให้กับองค์การอนามัยโลกต่อไป โดยให้การสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ เพื่อควบคุมคุณภาพวัคซีนให้มีมาตรฐานในระดับสากล	-
พัฒนาสาธารณสุขอาเซียน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, acnews) - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สร. นำคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข (ASEAN Senior Officials' Meeting on Health Development หรือ SOMHD) ครั้งที่ 17 และการประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้), อาเซียนกับจีน, อาเซียนกับเกาหลีใต้ และอาเซียนกับสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้น 5 การประชุม ระหว่างวันที่ 19-23 มิ.ย.66 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนแบบพบหน้ากันครั้งแรกหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมีวาระการประชุมมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดย สร.ได้แสดงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขอาเซียน	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ผ่าน 4 แผนงาน ได้แก่ ส่งเสริมวิถีชีวิตที่สร้างเสริมสุขภาพ ตอบโต้ต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ สร้างเสริมระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการส่งเสริมอาหารปลอดภัย พร้อมร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการตอบโต้โรคโควิด 19 ระดับภูมิภาคและระดับโลก	
<p>ระบบการจัดการข้อมูลการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporters, thailandplus)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ ออย. ให้การต้อนรับผู้แทนจาก TGA เพื่อหารือเกี่ยวกับระบบการจัดการข้อมูลการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาแบบบูรณาการ และขอบเขตของความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันภายใต้ Indo-Pacific Regulatory Strengthening Program (RSP) เพื่อสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาด้านกฎระเบียบ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการในการกำกับดูแลยา</p>	-
<p>เปิดคอร์สยกระดับความรู้ผู้ประกอบการอาหาร SMEs</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. ตีวงเข็มผู้ประกอบการผลิตอาหารระดับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดเตรียมสถานที่ผลิตอาหารให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตอาหาร และการขออนุญาตผลิตภัณฑอาหาร ให้สามารถผลิตอาหารตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก</p>	-
<p>นิวทอนซิล</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., ข่าวสด, สวพ.91, newtv, thansettakij, mcot)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยการทำความสะอาดช่องปากเป็นสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญ หากไม่ได้รับการดูแลอาจมีเศษอาหารติดอยู่บริเวณต่อมทอนซิลจนเกิดการรวมตัวของแบคทีเรียและเชื้อราต่าง ๆ จนทำให้เกิดการจับตัวกันเป็นก้อนแข็งที่เรียกว่านิ่ว บริเวณต่อมทอนซิล ทำให้เกิดปัญหามีกลิ่นปาก เกิดการระคายเคือง เจ็บคอ ไอเรื้อรัง หรือทำให้ต่อมทอนซิลบวมได้</p>	-
<p>การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.นิติ เทตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูล การคัดกรอง บำบัดรักษา และการติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูลและการติดตามประเมินผลในแฟ้ม Special PP (ในระบบ 43 แฟ้ม) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเป้าลดนักดื่มหน้าใหม่ ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่และลดผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นการขับเคลื่อนให้พื้นที่จัดการและนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>เสนอทางแก้ปัญหากรณีหยก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผจก.)</p> <p>- นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต โปสท์เรื่องสังคมไทยเรียนรู้อะไรในเรื่องของหยก ว่า สื่อสังคมต้องช่วยกัน 2 ไม่ คือ ไม่ผลิตและไม่ส่งต่อ และ 1 เตือน ด้วยเหตุผล เพื่อให้สังคมไทยกลับมาอยู่บนพื้นฐานของการเปิดรับความเห็นต่างโดยไม่เกลียดชัง ส่วนสถานศึกษาควรใช้มาตรการเชิงป้องกัน ด้วยการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน ผ่านกลไกต่าง ๆ พร้อมเสนอควรให้สายวิชาชีพที่ทำงานโดยไม่มีอคติทางเมือง เข้ามาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย โดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์ของ พม. และนักวิชาชีพสุขภาพจิตของ สส. ทั้งนี้ สิ่งสำคัญที่สุด คือ อย่าปล่อยให้สื่อสังคมสร้างความเกลียดชังที่เสี่ยงต่อความรุนแรง ด้วยการไม่ส่งต่อข้อความรุนแรง และข่าวลวง</p>	-
<p>คนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษาฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- สปสช. เผย กรณีการท้วงติงข้อกฎหมาย พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ครอบคลุมดูแลคนไทยทุกคน ทำให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่สำหรับคนไทยที่ไม่ใช่สิทธิบัตรทองต้องชะงักออกไป แต่ด้วยความพยายามในการหาทางออก และความห่วงใยของ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. จึงมีนโยบายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่กับคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยงทุกคน ทุกสิทธิการรักษา สามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดลง</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter, สวพ.91)</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยตามที่มีการโพสต์ข้อมูลบนสื่อออนไลน์เรื่องขยับนิ้วช่วยเช็คเส้นเลือดสมอง เป็นข้อมูลเท็จ การที่นิ้วก้อยขยับได้ ไม่ได้หมายความว่าเส้นเลือดสมองเป็นปกติ วิธีการขยับนิ้วดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีการเช็คเส้นเลือดสมองแต่อย่างใด</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เครือข่ายผู้ป่วยไต ทำข้อเสนอเชิงนโยบาย</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นายธนพล ดอกแก้ว นายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2566 สมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายเพื่อนโรคไตทั่วประเทศ เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาบริการเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคไต และมอบข้อเสนอให้แก่ตัวแทน 3 กองทุนสุขภาพ ทั้งหมด 13 ข้อ ประกอบด้วย 1. รวม 3 กองทุนสุขภาพเป็นกองทุนเดียว ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม 2. เสนอ สธ. ให้มีแพทย์ประจำทุก รพ.สต. สัปดาห์ละ 1 ครั้งทุกพื้นที่ 3. ให้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นบรรจุโครงการลดโรค NCDs ในแผนทุกปี 4. ให้ สธ. ร่วมกับ มท. สนับสนุนเครื่องวัดความเค็มอย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 เครื่อง โดยมี รพ.สต. กำกับดูแล 5. เพิ่มสิทธิประโยชน์การคัดกรองไตในกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป 6. ให้ สธ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมสูงและกำหนดฉลากที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค 7. กำกับดูแลคุณภาพบริการหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. ต้องผ่านเกณฑ์ที่ สธ. กำหนด 8. สนับสนุนงบฯ ในการสร้างแกนนำและขยายเครือข่ายด้านส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 9. จัดให้มีชุดตรวจคัดกรองโรคไตเบื้องต้นในทุกรพ.สต. 10. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจเพื่อให้ประชาชนบริจาคอวัยวะ 11. จัดให้มี Contact Center ให้คำปรึกษาและสร้างองค์ความรู้ในทุกพื้นที่ 12. ออกแบบโปรแกรมเพื่อให้บริการทางการแพทย์ง่ายต่อการปฏิบัติการ และ 13. บูรณาการด้านการทำเส้นใน 3 กองทุนให้มีสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอเฉพาะของแต่ละกองทุนอีกด้วย</p>	-
<p>การควบคุมยาสูบ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, hfocus)</p> <p>- ทีม.ธรรมศาสตร์ มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล และสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก ในการจัดตั้งศูนย์ความรู้สำหรับมาตรา 5.3 ของกรอบอนุสัญญาฯ (WHO-FCTC) เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้เพื่อการป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบสำหรับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และเป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุนให้การควบคุมยาสูบของประเทศไทยมีประสิทธิภาพดีขึ้น</p>	-
<p>ชาวบ้านโวยทิ้งกากอุตสาหกรรม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า)</p> <p>- ชาวบ้านห้วยเอน ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี บุคลากรราชการ จ.ปราจีนบุรี หลังพบกากอุตสาหกรรมถูกนำมาทิ้งเป็นกองสูง เกรงว่าฝนตกลงมาชะสารพิษจะไหลลงแหล่งน้ำ ด้านบริษัทรับจ้างขน อ้างเป็นยิปซัม ไม่มีสารพิษ ขนมารอขายโรงงานทำปุ๋ย ล่าสุตรองพวจ.สั่งขนย้ายออกจากพื้นที่ทันที</p>	-
<p>ถูกครูทำโทษจนกระดูกขาแตกร้าว</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, linetoday, one31, ch3, amarintv, ChiangmaiNews)</p> <p>- ผู้ปกครองน้องตุ้ยอายุ 12 ปี น้ำหนัก 80 กิโลกรัม นร.ประถม 6 หุ่นหิ้วข้าง เมืองลำพูน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล ลูกลืมน้ำากอนามย์ไปโรงเรียนและเข้าห้องเรียนช้า โดนครูสั่งลงโทษวันเดียว 2 รอบ ให้ลูกนั่งรวม 150 ครั้ง จนกระดูกแตก-ขาซ้ายอักเสบติดเชื้อ รักษาตัวที่ รพ.ห้วยหิ้วข้างนาน 5 เดือนไม่ดีขึ้น ไม่ได้เรียนต่อ ม.1 ทางโรงเรียนมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท สำนักงานเขตการศึกษาฯ มอบให้อีก 3,000 บาท จากนั้นก็ไม่ได้รับเงินช่วยเหลืออีกเลย ล่าสุตอาคารหนัก ทางครอบครัวต้องนำตัวส่งรักษาที่ รพ.ลำพูนอย่างเร่งด่วน</p>	-